

# Bản Văn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Công tác Mặt trận bản Văn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong thôn vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần làm cho diện mạo làng quê ngày càng khang trang đổi mới.



Đội văn nghệ bản Văn tập luyện tiết mục giao lưu văn nghệ phục vụ cho sự kiện của xã.

Cúng tôi đến bản Văn đúng dịp bản tổ chức khánh thành khuôn viên nhà văn hóa và tổ chức hoạt động giao lưu thể thao với các thôn, bản khác trong xã. Ông Hoàng Hữu Dương - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Văn cho biết: "Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bản".

Với đặc thù một bản thuần nông, đời sống người dân bản Văn chủ yếu là canh tác lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cả bản có 102 hộ dân, 319 nhân khẩu, 87% là đồng bào dân tộc Tày. Nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", hàng năm, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể trong bản tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình học tập, bản học tập, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, an ninh trật tự, các gia

đình thực hiện tốt phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình đoàn kết, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy tốt tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Nhờ đó, từ một làng quê thuần nông, người dân biết đa dạng các hình thức sản xuất, đầu tư thâm canh sản xuất cấy hết diện tích lúa nước gần 20 ha, năng suất lúa cả năm đạt 53 tạ/ha, sản lượng 106 tấn; phát triển hơn 60 ha rừng trồng, quản lý bảo vệ 247 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, phát triển trên 20 ha ngô, rau màu các loại, phát triển được 10 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô tập trung theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; phát triển kinh doanh dịch vụ xay xát, buôn bán tạp hóa, phát triển được 2 mô hình du lịch cộng đồng homestay... Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần, dự ước hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt trên 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3 hộ tương ứng với 3,03%. Các quy ước, hương ước của bản đều được niêm yết tại nhà văn hóa, nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ của mình trong việc được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra. Từ đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân trong bản với Đảng, chính quyền. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa... được nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng, bản xây dựng được 2 dòng họ khuyến học Hoàng Hữu và

Hoàng Văn. Kết quả bình xét hàng năm có trên 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 93% số hộ đạt gia đình hạnh phúc; trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình học tập; bản được công nhận danh hiệu bản nông thôn mới kiểu mẫu và bản văn hóa năm 2019; nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường; 100% số hộ dân trong bản đều có đủ 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Ông Hoàng Văn Đông người dân bản Văn chia sẻ: "Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã mở ra cuộc sống cho người dân ngày một tốt đẹp hơn. Cuộc sống bà con trong bản chúng tôi được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng được Nhà nước và nhân dân cùng làm ngày một khang trang hơn, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên nên nhân dân chúng tôi phấn khởi và ra sức phát triển kinh tế, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc".

Thời gian tới, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể nhân dân bản Văn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm, tăng thu nhập, phấn đấu xây dựng bản Văn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

THANH TÂN

TIN ẢNH >>>

■ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Nghĩa Lộ vừa trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương" trị giá 15 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Chìm ở bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ về tiền mặt, Hội LHPN thị xã và Hội LHPN xã Nghĩa Lộ đã huy động 150 ngày công của hội viên và nhân dân trong thôn, bản với trị giá 30 triệu đồng để giúp đỡ làm nhà cho chị Chìm. Cùng với đó, Hội LHPN xã vận động ủng hộ, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân hội viên trong toàn xã 9 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Lộ trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình chị Chìm. Với những sự hỗ trợ đó cộng với nguồn lực của gia đình, gia đình chị Chìm đã hoàn thành được ngôi nhà cấp bốn 70 m<sup>2</sup>, trị giá 133 triệu đồng, thay thế ngôi nhà dột nát trước đây.



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã trao hỗ trợ cho chị Hoàng Thị Chìm.

THU HẠNH

■ Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở Khối Trục thuộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh đến thăm và hỗ trợ sinh kế là 50 con gà giống và thức ăn gia súc kèm theo 1 suất quà gồm nhu yếu phẩm, tổng trị giá 4 triệu đồng cho gia đình bà Chu Thị Đằm ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự hỗ trợ nhằm giúp cho gia đình bà Đằm có thêm nguồn lực để cải thiện cuộc sống, vươn lên.



Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở Khối Trục thuộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh trao hỗ trợ cho bà Chu Thị Đằm.

THU HẠNH

■ 100% số trẻ tại các nhóm, lớp trên địa bàn toàn tỉnh đã được học 2 buổi/ngày và được khám sức khỏe định kỳ, được cân đo, chám biểu đồ theo dõi sự phát triển của trẻ theo quy định. Số lượng trẻ được tổ chức ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 95,7%. Trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%. 94,7% trẻ nhà trẻ, 97,08% trẻ mẫu giáo phát triển thể chất đúng tiêu chuẩn. Tỷ lệ trẻ đạt lĩnh vực phát triển nhận thức: nhà trẻ 93,59%; mẫu giáo 96,37%... Tỷ lệ trẻ đạt mức độ giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt đối với trẻ vùng dân tộc thiểu số: nhà trẻ 89,05%; mẫu giáo 95,4%.



Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca, xã Nậm Khắt, huyện Mường Chà.

THANH BA